



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมีอาชีพ ปีการศึกษา 2557  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

.....

ตามที่ได้มีประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาทุนโครงการผลิตครูมีอาชีพ ปีการศึกษา 2557 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับการคัดเลือกตามแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ ได้ตรวจคุณสมบัติตามเอกสารและข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือ คุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคัดเลือกรายนั้น เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับคัดเลือก แม้จะเข้าสอบคัดเลือกไปแล้วหรือเป็นผู้ที่สอบได้ ก็จะไม่ได้รับบรรจุ เข้ารับราชการ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้สิทธิเข้ารับการศึกษาคัดเลือกตั้งแต่ต้นแล้ว หรือหากได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว จะถูกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นายบุญสืบ กลิ่นธรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ลงนามแทน

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมีอาชีพ ปี 2557  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
1	นางสาวณิกมล จันทวงษ์	

วิชาเอกสุขศึกษา

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
1	นางสาวสิริพร ชัยนัย	

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
1	นายปรัชญา สังขাত্রี	

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

1. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้ เป็นหนังสือเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

2. จัดเตรียมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 6 รูป (เป็นเครื่องแบบปกติขาว ไม่ต้องติดเครื่องราชอิสริยาภรณ์และแถบสีใด ๆ ) เพื่อใช้สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการและทะเบียนประวัติข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ชุด

3. จะส่งตัวท่านไปรายงานตัวยังสถานศึกษาเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ท่านได้มารายงานตัว โดยขอให้แต่งกายสุภาพ และเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ไปในวันรายงานตัวให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่การสอนให้เรียบร้อยด้วย หากไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง